
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 30  —  30. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um málefni Sementsverksmiðjunnar.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hver varð niðurstaðan af athugun iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra á málefnum
Sementsverksmiðjunnar?

2. Hyggst ráðherra beita sér fyrir sérstökum aðgerðum til þess að tryggja rekstrargrundvöll
verksmiðjunnar?


